



คู่มือสำหรับประชาชน

ชื่อกระบวนการ “การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ”



องค์การบริหารส่วนตำบลเรือเสาะออก

อำเภอเรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออก อำเภอหรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

### หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ รวบรวม ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เหตุผลหรือเจตนากรณีของการมีกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการนั้น ก็โดยเห็นว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ของรัฐ เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อที่ประชาชนจะได้สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงตามความเป็นจริงอันจะเป็นการส่งเสริม ให้มีรัฐบาลที่มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นไปเพื่อประชาชนมากขึ้น

### ช่องทางการให้บริการ

<b>สถานที่ให้บริการ</b> สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออก ตำบลหรือเสาะ อำเภอหรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โทร ๐๗๓-๕๗๑๕๖๙ <a href="mailto:www.saraban_๐๖๙๖๐๖๐๓@da.go.th">www.saraban_๐๖๙๖๐๖๐๓@da.go.th</a> ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน (หมายเหตุ: -)	<b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่ เวลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น.
--	--

### ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : ๑ ชั่วโมง

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
๑	<b>การตรวจสอบเอกสาร</b> ๑. เขียนแบบฟอร์มขอข้อมูลข่าวสาร ได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบล หรือเสาะออก (หมายเหตุ: -)	๑๐ นาที	-
๒	<b>การพิจารณา</b> ๒. เจ้าหน้าที่ดำเนินการแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ( ๑๕ นาที ) (หมายเหตุ: -)	๑๕ นาที	-
๓	<b>การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ</b> ๓.เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ที่ขอรับ (หมายเหตุ) กรณีเป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม สามารถดาวโหลด จาก เว็บไซต์ <a href="http://www.saraban_๐๖๙๖๐๖๐๓@da.go.th">www.saraban_๐๖๙๖๐๖๐๓@da.go.th</a> (หมายเหตุ: -)	๒๐ นาที	-

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
๑	บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง ๑ ฉบับ สำเนา ๑ ฉบับ หมายเหตุ -	-
๒	แบบฟอร์มขอข้อมูลข่าวสาร (สามารถรับได้ที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออก) ฉบับจริง ๑ ฉบับ สำเนา ๑ ฉบับ หมายเหตุ -	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม		

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
๑	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออก ตำบลหรือเสาะ อำเภอหรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โทร ๐๗๓-๕๗๑๕๖๙ <a href="http://www.saraban_๐๖๙๖๐๖๐๓@da.go.th">www.saraban_๐๖๙๖๐๖๐๓@da.go.th</a> ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน (หมายเหตุ: -)
๒	ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (หมายเหตุ: ( เลขที่ ๑ ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ / สายด่วน ๑๑๑๑ / <a href="http://www.๑๑๑๑.go.th">www.๑๑๑๑.go.th</a> / ตู้ ปณ.๑๑๑๑ เลขที่ ๑ ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐)

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
๑	แบบขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (หมายเหตุ: -)

หมายเหตุ -

## ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่

**ชื่อกระบวนการ:** การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ

**หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนการ:** องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออก ตำบลหรือเสาะ อำเภอหรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออก ตำบลหรือเสาะ อำเภอหรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

**ประเภทของงานบริการ:** กระบวนการบริการที่เปิดเสรีในหน่วยเดียว

**หมวดหมู่ของงานบริการ** อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง

**กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:**

๑) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

**ระดับผลกระทบ:** บริการทั่วไป

**พื้นที่ให้บริการ:** ท้องถิ่น

**กฎหมายข้อบังคับ / ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา:** พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

**ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ:** ๑.๐

**ข้อมูลสถิติของกระบวนการ:**

จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน ๐

จำนวนคำขอที่มากที่สุด ๐

จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด ๐

**ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:** การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออก ตำบลหรือเสาะ อำเภอหรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส นางสาวมารีนา ลาเต๊ะ

[สำเนาคู่มือประชาชน] การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ ๑๔/๐๙/๒๕๕๘ ๒๓:๓๕

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน

Backend,info.go.th

วันที่เผยแพร่คู่มือ:-